

กิจกรรมการตรวจติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด



จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจติดตามโครงการ
ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ
และโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก



19-12-65 นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพบ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนออกติดตาม สอดส่อง โครงการขุดลอกหนองดอนป่าช้า บ้านดงสวอง ม.15 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้ง ม.1 ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนไม่สามารถสัญจร เข้า-ออก หมู่บ้านได้

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด





เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางรุ่งรตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบติดตามโครงการขุดลอกหนองดอนป่าช้า บ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น-ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตาม โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ และคณะ ได้ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ได้แก่พื้นที่ โครงการขุดลอกหนองดอนป่าช้า บ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนที่ใช้ในการเกษตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงลาด

ผลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้นำชุมชน ดังนี้

๑. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ

๒. เห็นควรให้ปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองดอนป่าช้า บ้านดงสวอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เทศบาลตำบลสีแก้ว จัดทำค่าของงบประมาณเพื่อของบเพิ่มเติมไฟส่องสว่างในบริเวณพื้นที่หนองดอนป่าช้า และให้บำรุงรักษาให้โครงการดังกล่าวยั่งยืนและให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสีแก้ว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี มาปรับปรุง แก้ไข ต่อไป